



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๕ ตำแหน่ง รวม ๑๐ อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ภาควิชาการเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และภาคปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ จึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๑๐ อัตรา (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้)

ทั้งนี้ ขอแจ้งเงื่อนไขให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ทราบ ดังนี้

๑. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเรียงตามลำดับที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ
๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๓. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครฯ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้แล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตามองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่ง กรณีที่จ้างไปแล้วและไม่มีสิทธิเป็นพนักงานจ้าง
๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีจะจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่ง ต่าง ๆ ตามลำดับที่ที่ขึ้นบัญชีไว้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีก่อน จึงจะทำสัญญาจ้างและจัดจ้างได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเผด็จ นุ้ยปรี)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
แบบทําย่ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	นางสาวสุภาวดี แก้วนัญญิกิจ	ผู้ผ่านการสรรหาลำดับที่ ๑ อบจ.อุทัยธานี จะเสนอต่อที่ประชุม ก.จ.จ.อุทัยธานี เพื่อขอ ความเห็นชอบในการจัดจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และจะจัดจ้างในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
๒	นายธนพล สุขเอี่ยม	

๒. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	นายเอกลักษณ์ สืบสาย	ผู้ผ่านการสรรหาลำดับที่ ๑ - ๓ อบจ.อุทัยธานี จะเสนอต่อที่ประชุม ก.จ.จ. อุทัยธานี เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดจ้างใน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และจะจัดจ้างในเดือน มีนาคม ๒๕๖๗
๒	นายธนากร โรจนพันธ์	
๓	นายชิษณุพงศ์ แจงทงงค์	

๓. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	นายพงศกร เพ็ชรอินทร์	ผู้ผ่านการสรรหาลำดับที่ ๑ อบจ.อุทัยธานี จะเสนอต่อที่ประชุม ก.จ.จ.อุทัยธานี เพื่อขอ ความเห็นชอบในการจัดจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และจะจัดจ้างในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

๔. ตำแหน่ง คนงานขับเคลื่อนเครื่องจักรกลขนาดเบา

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	นายทัศนัย ทองแท้	ผู้ผ่านการสรรหาลำดับที่ ๑ - ๔ อบจ.อุทัยธานี จะเสนอต่อที่ประชุม ก.จ.จ. อุทัยธานี เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดจ้างใน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และจะจัดจ้างในเดือน มีนาคม ๒๕๖๗
๒	นายยิ่งยง พูลเขตรกิจ	
๓	นายบริสุทธิ์ วิสิทธิ์	
๔	นายโชคชัย เรืองจิตร	
๕	นายจิรพงศ์ ท่าแจ้ง	
๖	นายสาธิต ทองแท้	

๕. ตำแหน่ง คนสวน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	นายสมศักดิ์ จันทร์หา	ผู้ผ่านการสรรหาลำดับที่ ๑ อบจ.อุทัยธานี จะเสนอต่อที่ประชุม ก.จ.จ.อุทัยธานี เพื่อขอ ความเห็นชอบในการจัดจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และจะจัดจ้างในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
๒	นายชาญพิพัฒน์ กริ่งไกร	
๓	นายวิชิต ตามพหัสด์	